

CHÚA NHẬT XVII – C

RẮC DẪN LÃH BROĂ LÖH NÙS PINDỜN DÊ

Cầu nguyện là công việc của lòng tin..

Rắc dẫn lăh broă cau gễh nùs pindờn dê, chan tus rợgơi đờs lăh pindờn mớ rắc dẫn sùm lờt bắl be sắ mớ soàn tam rài kis bol pindờn dê.

Cầu nguyện là công việc của những người có lòng tin, đến nỗi có thể nói rằng tin và cầu nguyện luôn đồng hành như xác với hồn trong cuộc sống người tín hữu.

Cau ở rợgơi mìnđ pindờn mớ ở rắc dẫn, mớ sớlờ wớl gen cau gắt rắc dẫn gen krung lăh cau gắt pindờn.

Người ta không thể chỉ tin mà lại không cầu nguyện, và ngược lại thì người biết cầu nguyện thì cũng là người biết tin.

Dilăh dùl nắ cau lời đờs he lăh cau pindờn, mớya ở tũ lời rắc dẫn, gen rợgơi đờs lăh : halăh cau hỡ ở hệt gễh bớta pindờn ngắn ngồn, halăh bớta pindờn nẻh chớtr rau tam nùs nướn cau hỡ.

Nếu một người nói mình là người người tin, nhưng lại không bao giờ cầu nguyện, thì có thể nói rằng : hoặc người đó chưa có lòng tin chân thật, hoặc đức tin đã chết trong tâm hồn của người ấy rồi.

Sră-goh krung nẻh đờs lăh rắc dẫn lăh nướm tắ nùs nướm dê, krung be dùl sắ-jắn mớ ở tai nướm tắ tai gen hỡ mìnđ lăh bồc chớtr lớm(Gc 2 : 26).

Kinh thánh cũng dạy rằng cầu nguyện là hơi thở của tâm hồn, cũng như một thân thể mà không còn thở nữa thì đó chỉ còn là cái xác chết mà thôi.

Mớya he krung pal lùp jòi :

Nhưng rồi chúng ta cũng phải đặt vấn đề như sau :

Rắc dẫn lăh broă kalke ir ở ?

Cầu nguyện là công việc quá khó không ?

Mớ pal rắc dẫn be lời ?

Và phải cầu nguyện làm sao ?

Ală jónau tam Sră-goh ngai do đơs mớ he rắc đăn ở di lăh broă kalke ir, tài bớh Yàng sùm iăt cau gít rắc đăn, bulăh hỡ mìnğ lăh jónau ỡm-is ngăn bớh tam nùs nhóm.

Những bài đọc Kinh Thánh hôm nay nói với chúng ta cầu nguyện không là việc quá khó, vì Thiên-Chúa luôn nghe lời người biết cầu nguyện, dù cho đó chỉ là điều rất thầm kín từ trong tâm hồn.

Yàng lăh Bớtau nẻh lớh gớs nùs-nhóm he, mbe rớgới lăh Khai ở kớno, ở gít ală jónau rắc đăn bớh tam nùs nhóm hỡ ?

Thiên-Chúa là Đấng đã tạo nên tâm hồn ta, làm sao Ngài lại không nghe, không biết những lời cầu xin từ trong tâm hồn ấy ?

Pàng yau Abraham yau ờr, nẻh rắn đăn mớ Yàng bắn lớh cau niăm in bal mớ cau iớh, Yàng neh iăt nẻn jónau khai đớs, bulăh khai đớs wớl đớs tai. Tam jónau ðòn Sôđôma mớ ðòn Gômôra he rớgới gớ lăh Yàng neh dờp bớr Abraham dẻ, ở lời cau niăm ndrờm bal mớ cau iớh.

Tổ phụ Abraham ngày xưa, đã cầu nguyện cùng Thiên-Chúa xin đừng làm kẻ lành cùng chết với kẻ ác, và Thiên-Chúa lắng nghe lời ông, dù cho ông nói đi nói lại. Trong câu chuyện làng Sôđôma và làng Gômôra chúng ta có thể thấy rằng Thiên-Chúa đã nhậm lời Abraham, không để người lành đồng số phận với kẻ ác.

Jónau yal yýt-yau mớ ðuớn ðoài do jà bol he pal rắc đăn tam jớh ală bớta tam rài kis, rắc đăn sắ tởm in, hìu bớnhă in, ðòn lớgar in, ù dằ in, mớ jớh dỏnia in.

Câu chuyện cổ xưa và bình dị này mời gọi chúng ta hãy cầu nguyện trong mọi sự của cuộc sống, cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội, cho đất nước, và cho cả thế giới.

Jónau bớto Kớnrầñ Jesu dẻ tam Sră Luka bớto bol he in gít pal rắc đăn be lời.

Lời giáo huấn của Chúa Giêsu trong Tin Mừng Luka dạy cho ta biết phải cầu nguyện làm sao.

Tam jónau rắc ớ Bằp (hi), Kớnrầñ yăl-tớrlík he in Yàng lăh Bằp, mớ he lăh kòn, he rắc đăn mớ Khai be cau kòn đớs mớ Bằp tam hìu bớnhă, mớ Bằp gen sùm sớndằc đớ kòn he dẻ. Do lah jónau yăl-tớrlík đờng ngăn tam Srăgoh.

Trong Kinh lạy Cha chúng con, Chúa mặc khải cho chúng ta Thiên-Chúa là Cha, chúng ta cầu nguyện với Ngài như người con nói với người cha trong gia đình, mà người Cha thì luôn thương người con mình. Đây là một mặc khải lớn trong Kinh Thánh.

Mơ tam tũ rãc rãn đơđãp măt Yàng gen he di gẽh nùs nhòm bedo :

Và trong khi cầu nguyện trước mặt Thiên-Chúa thì chúng ta nên có tâm tình như sau :

Kỡ nùs pin kỡnờm, sớlơ jớnau đờng gen sớlơ pal pin kỡnờm rà rớlau, mơ cau gẽh nùs pin kỡnờm kỡ-kớljãp ở tũ lời rê tê gời.

Vững lòng tin cậy, càng chuyện lớn càng phải tin cậy nhiều hơn, và với ai có lòng tin cậy vững vàng không bao giờ trở về tay không.

Pal rãc dãn chi lời di nùs Yàng tam alã bớta, tài bớh Yàng gít chi lời niãm rớlau sã soàn he in.

Phải cầu nguyện điều gì đẹp lòng Chúa trong mọi sự, bởi vì Chúa biết điều gì là tốt nhất cho hồn xác chúng ta.

Gẽh rà cau mìnẽg rãc dãn chi ở kuơ ngãn đơđãp măt Yàng, ãa gen gớ lớh ớniai bớta tớngklàs rài rài sớl.

Có nhiều người chỉ cầu xin điều không ích lợi thật trước mặt Chúa, có khi nó làm hại cho phần rỗi đời đời nữa.

Gẽh priã, gẽh rớndẽh, gẽh hìu, gẽh gớnoar....., mớya ở gít nguì làng kuơ ngãn, dũt ndớl mìnẽg lớh kòn-bớnus in kis ngài mơ Yàng, hỡ lãh bớta sớrbớng-roh rớlau jớh, neh gẽh rà cau gớrung ngãn tam hỡ, do lãh bớta tìp-bờp moãt-jrùng tam rài kis rà cau, ở di mìnẽg lãh jớnau đớg gời lớm.

Có tiền, có xe, có nhà cửa, có quyền....., nhưng không biết sử dụng cho thật ích lợi, cuối cùng chỉ làm cho con người sống xa Chúa, đó là điều tệ hại nhất, đã có nhiều người rơi vào đó, đây là kinh nghiệm buồn trong cuộc sống nhiều người, không chỉ là lời nói suông mà thôi.

Dãn he in sùm gít rãc dãn tam alã bớta tam rài kis he, mơ tam tũ rãc dãn gen sùm gít dãn chi lời di nùs Yàng, be tam jớnau rãc Kớnrãñ nẽh bớto.

Xin cho chúng biết ta luôn cầu nguyện trong mọi sự trong cuộc sống ta, và khi cầu nguyện thì luôn biết xin điều gì đẹp lòng Chúa, như lời kinh mà Chúa đã dạy.

Lm. Fx. K'Brel